

Con tên là Sơn, tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Sơn, học sinh lớp 5C trường Tiểu học Khương Mai. Đối với con mà nói học tập là con đường ngắn nhất để tạo dựng thành công trong cuộc sống. Để có thể học thật tốt, ngay từ bé bố mẹ đã bảo con phải tự cố gắng và chăm chỉ, học phải đi đôi với hành, không những phải học những môn văn hóa như Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ... con cũng phải biết được các kỹ năng cơ bản của các môn Âm nhạc, Mỹ thuật để tăng cường trí nhớ, năng lực sáng tạo. Còn nhớ khi bắt đầu vào lớp 1, con rất sợ học môn Mỹ thuật. Bố mẹ cho con đi học vẽ con đã khóc và không đi vì sợ không biết vẽ sẽ bị cô giáo mắng. Bố mẹ đã động viên con bảo con cứ đi học, không phải sợ, con không biết cứ hỏi cô. Thế rồi bây giờ môn Mỹ thuật lại trở thành một trong những môn học yêu thích của con. Các phong trào phát động vẽ tranh tại trường, con đều tham gia mặc dù chưa bao giờ được giải nhưng con không vì thế mà buồn, mà nản. Để rèn luyện kỹ năng làm bài, đặc biệt là để cọ xát với các bạn cùng trang lứa, con còn tham gia các cuộc thi nhà trường và các đơn vị giáo dục ngoài nhà trường tổ chức như Vioedu, Trạng nguyên Tiếng Việt, Toán quốc tế PhIMo... Các cuộc thi này độ khó nâng lên theo từng vòng thi nên đòi hỏi sự nỗ lực học hỏi cũng như kiến thức ngày càng nâng cao nên sau mỗi vòng thi con thấy được sự tiến bộ của bản thân cũng như rút ra được các kinh nghiệm quý báu dành cho mình.



Ngoài các giờ học văn hóa, con còn tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và thể lực như: bóng rổ, bóng đá, bơi... và con cũng được nhà trường chọn cùng với một số bạn trong lớp đi thi đấu bóng đá giữa các trường quận Thanh Xuân, tham gia vòng loại giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ XVII. Tại các cuộc thi, con đã giao lưu và có thêm được nhiều bạn cùng chung sở thích với

mình. Chúng con trao đổi kinh nghiệm trong học tập cũng như kinh nghiệm trong thi đấu. Dưới đây là một số hình ảnh của con trong các cuộc thi đấu bóng đá và bóng rổ.



Năm nay là năm học cuối cấp I nên con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con sẽ tham gia thi thử tại các trường chất lượng cao để đánh giá năng lực của chính mình. Để đạt kết quả tốt, con phải tiếp tục duy trì thói quen học tập chăm chỉ theo đúng phương châm của nhà lãnh đạo nổi tiếng Lê – nin “*Học, học nữa, học mãi*”.